
Fundur í skólaráði Sunnulækjarskóla 
 

15. fundur, haldinn 9. júní 2010, kl 17:00 

Mætt voru: Birgir Edwald, Gunnhildur Gestsdóttir, Guðbjörg Guðmundsdóttir, Hrönn 
Erlingsdóttir, Anne B. Hansen Ólafur Unnarsson og María Karen Ólafsdóttir sem ritaði 
fundargerð. 
 

 
1. Tilgangur skólaráðs kynntur fyrir nýliðum og reglugerð afhent. 
 
2. Rætt um að kjósa varamenn 

 
3. Liður e í 3. gr. ræddur.  Samþykkt að foreldrafélag eigi fulltrúa í skólaráðinu 

 
4. Óskað er eftir fulltrúa frá foreldrafélagi 

 
5. Tenglastarfið rætt.  Anne segir frá fréttabréfi sem á að gefa út 

 
6. Staða ráðninga.  Ekki margir nýir ráðnir. Starfsmannahópurinn orðin frekar stöðugur 

 
7. Birgir talar um að aukið verði flæði milli umsjónarhópa 

 
8. Mikilvægt að kynna það sem gott er og gengur vel. Rætt um fordóma gagnvart 

skólanum. 
 

9. Umræða ársins 2008 rædd – fjölgunin varð ekki eins mikil og búð var að spá. 
 

10. Námsver verður í matsal starfsmanna næsta vetur. 
 

11.  9. og 10. ágúst verður námskeið fyrir starfsfólk 
 
Ákveðið að halda næsta fund 1. september 2010, kl 17:00. 
 

Fundi slitið kl. 18:40 
 
MKÓ/bed 
 
 


